



67 **ปี**
มศว
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



6 ปีเศษแล้ว ๆ อยู่ช่วงหนึ่ง ก่อน จะเจียบ ๆ ไป สำหรับกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิด “เปลี่ยน ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย” อีกครั้ง จากระบบ “แอดมิชชั่น” จะใช้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

แบบใหม่ หรือ “เอนทรานซ์ 4.0” ใน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงระบบใหม่อย่างเอนทรานซ์ 4.0 นี้ ประมาณว่า... ลูกลับกล้ำขลุ่ยคล้ายกับระบบที่เคยใช้ในอดีตก่อนใช้ระบบแอดมิชชั่น? และแบบใหม่กับแบบเก่าในอดีตแตกต่างกันอย่างไร...

มี “คำอธิบาย” จาก “นักวิชาการการศึกษา” ที่มาช่วย “ถอดรหัสระบบเอนทรานซ์ 4.0”...

ทั้งนี้ เกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา โดยระบบกลางหรือแอดมิชชั่นจะมีการใช้ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีสุดท้าย หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยน-จะใช้ “ระบบคัดเลือกแบบใหม่” จะใช้ระบบ “เอนทรานซ์ 4.0” ซึ่งจะออกตัวสวดศรัทธาในปีการศึกษา 2561 แล้วก็มีคำถามตามมา? มีกระแสสงสัยว่าระบบแบบใหม่ที่จะอย่างไร?...

กับเรื่องนี้ มีคำอธิบายจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตรองอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ได้แจกแจงผ่าน “สัปดาห์ 1 เดลินิวส์” ว่า... การจะเปลี่ยนแปลงระบบรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษานั้น เรื่องนี้ต้องขกเรคิดให้อัศจรรย์จนตริวว่า การกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่หาทาง แก้

ปัญหาที่เกิดขึ้น จนก้าวสู่แนวทางการแก้ไข-แนวคิดเก่า ระบบใหม่นี้มาใช้

อดีตรองฯ ทปอ. ระบุว่า... สิ่งที่ว่า ทปอ. ได้โทษในครั้งนั้น ก็คือ “แก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ” ที่ทำให้เด็กและผู้ปกครองจำนวนมากต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย ซึ่งได้ “ข้อสรุป” ว่า... ควรนำระบบเอนทรานซ์ที่เป็นการเปิดสอบพร้อมกันทั่วประเทศเพียงครั้งเดียวโดยใช้ข้อสอบกลาง มาใช้ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวิ่งรอกสอบ โดยระบบนี้จะใช้เพื่อ “ตอบโจทย์ข้อ” คือ... 1. เพื่อทำให้เด็กอยู่ใน

แบบใหม่นับถอยหลัง 'เอนทรานซ์ 4.0' ระบบ 'แก้ก๊กสิทธ'!!!

ห้องเรียนจนจบ เพราะระบบแบบที่ใช้ผู้เดิม หากเด็กสอบได้อ่านเรียนจบ เลิกจะไม่เรียนให้จบ ซึ่งคิดหลักการ โดยระบบใหม่เด็กต้องอยู่ในห้องเรียนจนถึงวันสุดท้ายจึงจะเริ่มสอบข้อเขียน

2. เพื่อป้องกันการวิ่งรอกสอบ เพราะระบบเดิมมีเด็กนักเรียนบางคนที่ไม่สมัครสอบไว้มากเป็นสิบ ๆ แห่ง ซึ่งมีปัญหาหากแต่ระบบที่นำมาใช้ใหม่ที่จะมีระบบตรงกลางที่เอื้อให้ทุกอย่าง โดย ทปอ. จะรับผิดชอบจัดทำระบบกลางขึ้นมา เพื่อให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยได้เข้ามาร่วมใช้กฎเกณฑ์กลางนี้ ทั้งนี้ ในอนาคตเมื่อใช้ “เอนทรานซ์ระบบ



ใหม่” ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเด็กจะลดลง เพราะจะเป็นการ **สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์** ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายการเดินทาง...

3. การสอบจะไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายอีกต่อไป เพราะเดิมที่ การสมัครสอบนั้นเมื่อค่าใช้จ่าย ยิ่งสมัครหลายแห่งก็ต้องจ่ายในส่วนนี้ เพิ่มขึ้น แต่เมื่อมีระบบใหม่มาใช้ ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยแห่งนั้นรับเด็กเข้าไปแล้ว โดยจะเป็นการจ่ายย้อนหลังทั้งหมด รวมถึงค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่, 4. เพิ่มสิทธิและเพิ่ม โอกาสแก่เด็ก เพื่อให้มีสิทธิที่จะเลือกในสิ่งที่เด็กคนนั้น ๆ ต้องการ



โดยทาง ทปอ.จะจับคู่หรือทำการแมทซิ่งให้ตามความต้องการของเด็ก และ 5. มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลือกเด็กตามที่ต้องการได้ ...เหล่านี้เป็น ข้อมูลโดยสังเขปของ **“ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่”**

ระบบที่จะใช้เพื่อที่จะ “ตอบโจทย์หลัก 5 ข้อ”

เมื่อมองที่การมุ่งแก้ปัญหา...ดู ๆ แล้วก็มาคิด

ทั้งนี้ ระหว่าง “ระบบใหม่ที่จะใช้” กับ “ระบบเก่าที่กำลังจะ

เลิกใช้” มีสิ่งที่แตกต่าง ที่อดีตประธาน ทปอ. แจกแจงว่า... ระบบ ใหม่ นั้น เด็กจะมีสิทธิเดียว จากเดิมที่เด็กซึ่งสอบติดหลายแห่งก็จะ

ยอมเสียเงินเลือกทุกที่เพื่อ “กักสิทธิ์” ไว้ โดยจะรอเลือกคณะที่ตน ถูกใจ แล้วมาสละสิทธิ์ที่หลัง ซึ่งเรื่องนี้ ทำให้เด็กคนอื่นเสียโอกาส อย่างมาก...

แต่กับ “เอนทรานซ์ 4.0” จะแบบนี้ไม่ได้แล้ว

“การกักที่นั่งนี้กระทบคนจำนวนมหาศาล ทั้งเด็กที่ควรได้เรียน และมหาวิทยาลัยที่ควรได้เด็ก ต่อไปนี้จะมีแค่ 1 สิทธิใน 1 เวลา เมื่อตอบรับคณะใดหรือมหาวิทยาลัยใดแล้ว เด็กจะถูกดึงเข้าสู่การเคลียร์ ริงเฮาส์ โดยจะไม่มีสิทธิไปสอบที่ไหนอีก เพื่อไม่ให้เกิดการกักสิทธิ์ แบบเดิม” ...นี่ถือเป็นอีก “จุดสำคัญ” ของระบบใหม่ที่ว่า

อดีตประธาน ทปอ. ย้ำว่า... เด็กไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์ ยังคงมี สิทธิที่จะเลือกได้ เพียงแต่ถ้าเลือกได้แล้วจะต้องสละสิทธิ์ที่อื่นให้ หมด หรือเปลี่ยนใจได้ แต่ต้องลาออกจากสิทธิ์เดิมเพื่อไปขึ้นใหม่ และ จากเดิมที่มีการสอบหลายรอบ เช่น GAT-PAT ที่สอบมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ต่อไปนี้จะลดเหลือแค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยจะสอบช่วงที่ เด็กปิดเทอม...

จะมีการสอบช่วงปลายเดือน ก.พ.-มี.ค.

“จากนั้น ทปอ. ก็จะดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยไปจัดสอบเอง ยกเว้นบางรายวิชา ที่เน้นความถนัดเป็นสำคัญ เช่น ดนตรีไทย รำไทย ข้อสอบวิชา ชีพ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมาสอบในช่วงเดียวกันกับการสอบของ ประเทศ”...เหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนจาก “คำอธิบาย” เกี่ยวกับระบบใหม่

แจ่มกันไว้โดยสังเขปถึงจุดสำคัญ-ข้อแตกต่าง

สำหรับระบบ “เอนทรานซ์ 4.0” ที่จะมีการใช้ ที่ทั้งวัยเรียน-ผู้ปกครอง...ต้องเตรียมพร้อม!!.